

รู้ก่อนรวยกว่า  
เรื่อง "วราภรณ์ สามโกเศศ"

# พิจารณาเรื่องเล็ก และเรื่องใหญ่



ชายหนุ่มโศกความใหญ่ในครอบครัว "เรื่องใหญ่ๆ ของครอบครัว  
ผมเป็นผู้ตัดสินใจ ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆ เมียผมเป็นผู้ตัดสินใจ แต่  
แต่งงานกันมาหลายปี ในครอบครัวเรามีแต่เรื่องเล็กๆทั้งนั้น"

เรื่องเล็ก-เรื่องใหญ่อาจเป็นเรื่องเล่าตลกได้ แต่ในโลกจริง  
เป็นเรื่องสำคัญชนิดคอขาดบาดตายทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องเงิน

ในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้น ไม่ว่าจะเรื่องของชีวิตเดี่ยวหรือ  
ชีวิตคู่ สามารถทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ทั้งนั้นหากไม่  
ระวังให้ดี ตัวอย่างเช่น เรื่องการทำงานแตกโดยภรรยาดังต่อไปนี้

"เธอล้างชามภาษาอะไรของเธอเนาะ แค่นี้ก็ทำงานแตก เสียเงิน  
เสียทอง ไม่เข้าท่า" "ใครจะไปล้างชามเก่งเท่าพวกเธอละ จาน  
ไม่แตก แต่เห็นใช้เงินกันโครมๆ ไม่เข้าท่า" "เธออย่าเอาครอบครัวฉัน  
มาเกี่ยวนา" "ทำไมฉันจะพูดถึงไม่ได้ ก็ใช้เงินกันสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้"  
"เปล่า ไม่ได้สุรุ่ยสุร่าย" "สุรุ่ยสุร่าย" "ไม่สุรุ่ยสุร่าย"... ฯลฯ "พูดจา  
ลามปามถึงพ่อแม่กันแบบนี้ ไปหย่ากันดีกว่าวะ"

ชายหนุ่มอยู่คนเดียวรู้สึกปวดท้อง ฟุ้งซ่านว่าจะเป็นมะเร็ง  
ในลำไส้ จนนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์ และครั้งสุดท้ายก็หลับ คือ  
หลับคาพวงมาลัย

การทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องเล็กไว้ และพยายามทำเรื่องใหญ่  
ให้เป็นเรื่องเล็ก เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนก ขาดสติ โวยวาย ฯลฯ

จึงเป็นศิลปะของการดำเนินชีวิตที่พึงใคร่ครวญ

ในเรื่องเงินทองก็เช่นกัน ทุกครอบครัวมักไม่ค่อยระวังกับการ  
ใช้จ่ายเงินประจำวัน เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กที่ทำกันอยู่ทุกวัน  
แต่เรื่องใหญ่ เช่น ซื้อรถยนต์ ซื้อโทรทัศน์ ซื้อตู้เย็น ฯลฯ นั้น  
พิจารณาไตร่ตรองนาน ทั้งๆที่เรื่องใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นหลายปีครั้ง  
แต่การใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่กินเงินทองทีละเล็กละน้อย ที่ถือว่าเป็น  
เรื่องเล็กๆนั้นเกิดขึ้นทุกวัน

คนส่วนหนึ่งออมเงินไม่ได้ นั่น อาจเป็นเพราะไปหลงระวัง  
การใช้จ่ายซื้อของใหญ่ๆ แต่เงินที่ใช้ซื้อจ่ายสิ่งเล็กน้อยซึ่งรวมกัน  
เป็นเงินก้อนใหญ่ทุกๆเดือนนั้นกลับถูกมองข้ามไป

พูดง่ายๆคือ ในเรื่องเงินทอง คนส่วนใหญ่ที่ออมไม่ได้เป็น  
เพราะทำเรื่องใหญ่ (ซื้อของใหญ่) ให้เป็นเรื่องใหญ่ และทำเรื่องเล็ก  
(ซื้อของเล็กๆซึ่งรวมกันใช้เงินมาก) ให้เป็นเรื่องเล็ก ที่ถูกนั้น ต้อง  
ทำเรื่องใหญ่นี้ให้เป็นเรื่องใหญ่ และเรื่องเล็กนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่

ในเรื่องเงินทองนั้น ทุกเรื่องควรเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้น เพราะ  
เงินมิได้งอกบนต้นไม้ หากทุกบาทมาจากหยาดเหงื่อแรงงาน ☺